

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/1, Đại hội tổ chức phiên thảo luận các Văn kiện trình Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận buổi sáng.

Tại phiên thảo luận buổi sáng, 12 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan đ.đ. phát biểu tham luận về các nội dung: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phát huy phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Các đại biểu cũng làm rõ các nội dung xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng

cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Phát triển kinh tế tri thức - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh...

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương điều hành phiên thảo luận. 11 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tập trung tham luận các nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021 - 2030...

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo chương trình, hôm nay, ngày 28/1/2021, Đại hội làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các Văn kiện trình Đại hội và nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Hà Thị Nga, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương



Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định 3 khâu đột phá chiến lược mà chúng ta sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Một trong những khâu đột phá chiến lược mà chúng tôi quan tâm đó là đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ để tham gia cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Sỹ Đổng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị



Tôi thấy các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng rất thống nhất, đầy đủ, chặt chẽ từ câu chữ, ý tứ đến tầm nhìn chiến lược qua tổng kết 10 năm cũng như vạch ra đường hướng, nhiệm vụ 10 năm tới, đặc biệt là 5 năm tới. Với 5 bài học sâu sắc đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn, từ công cuộc đổi mới, 6 nhiệm vụ trọng tâm và hệ thống các giải pháp, tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình



Với niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội XIII của Đảng, tôi mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với các nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt là sự kỳ vọng của người dân với mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược phù hợp nhằm đưa đất nước tiến xa hơn nữa trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Thanh Báo, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An



Về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, Đảng ta đã lựa chọn đúng hướng để tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư công, đặc biệt ưu tiên cho hạ tầng, kết nối vùng phát triển kinh tế đồng bộ, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại với các nước, qua đó tăng sự cạnh tranh, lan tỏa, góp phần đưa thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

TẮT ĐẠT - KHÁC ĐUẦN

TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2020, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 482 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt 84,1%), riêng trọng án đạt 100%, tập trung khám phá nhanh các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; triệt xóa 54 băng nhóm, bắt 293 đối tượng, trong đó truy quét hàng loạt băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động phức tạp, điển hình như băng nhóm "Đường Dương" tại thành phố Thái Bình hoạt động núp bóng doanh

động núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, tranh giành trong hoạt động vận tải hành khách... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới nâng cấp, các ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án về phòng, chống tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm xâm hại trẻ em...

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục phòng ngừa. Siết chặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế tối đa việc các đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án, gây hậu quả nghiêm trọng. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động trá hình.

Bảo đảm an ninh, an toàn những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với các lực lượng chức năng. Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra các hoạt động của Đại hội, tất cả các lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia do phóng viên Báo Thái Bình ghi lại sáng ngày 27/1.

TẮT ĐẠT - KHÁC ĐUẦN



KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

tai nạn giao thông trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân trong huyện hiểu đúng và đầy đủ về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Kiên quyết không để nhân dân không biết, không hiểu, hiểu không đúng dẫn đến vi phạm Nghị định số 137. Huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là quốc lộ 10 và quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục duy trì kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng các kế hoạch về công tác bầu cử, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, huyện sẽ chỉ đạo công tác bầu cử theo 3 bước, với các mốc thời gian cụ thể, chặt chẽ, trong đó việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử; số lượng đại biểu HĐND và phân bổ đại biểu theo từng đơn vị hành chính; ứng cử, hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm đủ tiêu chuẩn đối với các ứng cử viên... Kế hoạch đã cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác bầu cử nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 27/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình trao quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

Tại buổi trao quà, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cùng một số tổ chức, đơn vị đã trao 100 suất quà trị giá 56 triệu đồng cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Tiến có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đã chăm lo tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đón tết vui vẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 27/1, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tổ chức trao 30 suất quà với tổng kinh phí 15 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

Các suất quà có ý nghĩa tinh thần to lớn động viên các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời, thể hiện tình thân thương thân, tương ái của cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, cũng như chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

* Trong hai ngày 26 - 27/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao quà tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên thuộc gia đình chính sách.

Với tinh thần "Tương thân tương ái", 30 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng đã được lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao cho hội viên các xã An Mỹ, An Ấp, Quỳnh Hưng. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục phát động quyên góp, trao tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

THÔNG BÁO TRẢ THƯỞNG
GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC

Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã tổ chức trả thưởng cho 2 khách hàng trúng quán tại thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ trúng thưởng giải Đặc biệt mở thưởng ngày 16/1/2021 và ngày 19/1/2021 trị giá 1 tỷ 75 triệu đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình xin chúc mừng các Quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng và kính mời Quý khách hàng tích cực tham gia mua vé dự thưởng vừa ích nước vừa lợi nhà.

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 100 triệu người nhiễm và gần 2,17 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 27/1, Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Hiện 1.430/1.551 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi, còn 86 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 2 bệnh nhân nặng. Bên cạnh đó, tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 21.860 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 27/1, 25 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung của tỉnh hiện không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, gần tết Nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu về nước của người dân tăng cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những trường hợp nhập cảnh trái phép luôn thường trực. Do đó, người dân cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của ngành Y tế, đồng thời chủ động phát giác với chính quyền địa phương về những trường hợp nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885